
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

 *********************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี  ประธานกรรมการ 
๒. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร       กรรมการ 
๔. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๕. ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๖. รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๗. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๘. รศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๙. ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 

๑๐. รศ. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 

๑๑. ผศ. ทวี  สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๒. รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๓. รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๔. ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๕. อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๖. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๗. ผศ. ขวัญเมือง แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. รศ. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๙. ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๒๐. อ. ณิชชาภัทร ขันสาคร หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๒๑. ผศ. ไชยนันต์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๒๒. รศ. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๓. รศ. จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

๒๔. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๕. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
๒๖. นางเปรมประภา นุตโรจน์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

๑. ผศ.ดวงใจ มาลัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๒. รศ. ประมุข โอศิริ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

 ๑.     ผศ. พรอ้มลักษณ์   สรรพ่อค้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม 4 

 ๒.     ผศ. สุคนธา ศิริ     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 5 

 ๓.    รศ. จรรยา เสียงเสนาะ แทนผู้จัดการสาํนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 6 

 ๔.   นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 

 8 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๑๕ น. 9 

รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อน10 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนําบุคลากรใหม่ คือ อาจารย์ ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ สงักัด11 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข หลังจากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 12 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 13 

 ๑.๑  ผศ.ดร.กนิษฐา จํารญูสวัสด์ิ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รอง14 

ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)์ 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๖/ ๒๕๖๒  เม่ือวันศุกร์ที ่๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  18 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๒  เมื่อวันศุกร์ที ่๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยไม่มี19 

การแก้ไข 20 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 21 
 22 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    23 

 ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 24 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 25 

   รองคณบดี ่ฝ่ายบริหารการศึกษาฯ แจ้งเรื่องแทนรักษาการรองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา    26 

ว่า ด้วยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ขอเสนอ (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ตามกรอบ27 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะ28 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    29 
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  ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ จึงขอเสนอให้ที่1 

ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบ (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับ2 

บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

  ผศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ แจ้งว่า จากประสบการณ์พบว่า ประกาศฯ ของคณะสาธารณสุข4 

ศาสตร์ จะล้อตามประกาศฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเมื่อบัณฑิตวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ แต่คณะฯ 5 

ไม่ได้ปรับประกาศฯ ตามบัณฑิตวิทยาลัย จงึขอให้ระวังเพราะเป็นปัญหาทําให้ส่งเอกสารไม่ทันกําหนด 6 

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ รับทราบข้อเสนอและจะแจ้งให้เจ้าหน้างานบริหารการศึกษาฯ 7 

ติดตามและประสานงานเพ่ือแจ้งให้ทุกหลักสูตรทราบ 8 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษาฯ และขอให้งานบริหาร9 

การศึกษาฯ มีเจ้าหน้าที่ ติดตามตรวจสอบการปรับเปลี่ยนปฏิทินของบัณฑิตวิทยาลัยและแจ้งให้หลักสตูรทราบ  10 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 11 
  12 
 ๓.๒  พิจารณา(ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือ งานบริหาร13 

เครื่องมือกลาง เพ่ืองานการเรียนการสอนและงานวิจัย สําหรับบุคลากรและนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 15 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ เมื่อคราวประชุม ครั้ง ๔/๒๕๖๒ 16 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือ 17 

งานบริหารเคร่ืองมือกลาง สําหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้แก้ไขตาม18 

มติที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือประกาศใช้ต่อไป แต่ด้วยในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม19 

คณะกรรมการประจําคณะเสนอแนะน้ัน ทีป่ระชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/20 

๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาปรับแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ 21 

และยังปรับปรุงเพ่ิมเติมนอกหนือจากที่เป็นข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให้เกิดความ22 

สมบูรณ์สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี  23 

(๑) ช่ือ ประกาศฯ ปรับเป็น “เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือ งาน24 

บริหารเคร่ืองมือกลาง เพ่ืองานการเรียนการสอนและงานวิจัย สําหรับบุคลากรและนักศึกษา คณะสาธารณสุข25 

ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒”  26 

เหตุผล: เพ่ือกําหนดให้มีวัตถุประสงค์ปรากฏชัดเจนว่า เพ่ืองานการเรียนการสอนและงานวิจัย 27 

(ไม่รวมงานบริการวิชาการ) และใหค้รอบคลุมถึงบุคลากรอื่นที่นอกเหนือจากอาจารย์ได้ด้วย 28 

(๒) เพ่ิมเติมข้อความ “ผู้ใช้บริการต้องเตรียมตัวอย่างและนํ้ายาสําหรับการวิเคราะห์ทุกชนิด29 

มาเอง” ไว้ในหมายเหตุ ของเคร่ืองมือที่มีความจําเป็นต้องใช้นํ้ายาสําหรับการวิเคราะห์ กรณีมาใช้บริการ30 

เครื่องมือด้วยตัวเอง 31 

(๓) เพ่ิม คําจํากัดความของคําว่า “ต่อวัน” ว่า “ต่อวัน หมายถึง ต่อระยะเวลา ๒๔ ช่ัวโมง” 32 
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(๔) เครื่องมือที่มีการใช้แก๊ส คณะจะสนับสนุนในส่วนน้ี ให้ใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 

กรณีมาใช้บริการเคร่ืองมือด้วยตัวเอง 2 

(๕) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเครื่องมือ (เพ่ือการเรียนการสอนและวิจัย) และประสงค์ให้ทางงาน3 

บริหารเคร่ืองมือกลางดําเนินการตรวจวิเคราะห์ให้ และต้องการผลเร่งด่วนน้ัน ได้ระบุเวลาปกติในการายงานผล4 

ไว้แล้ว ๑๕ วัน และเวลารับแจ้งผลแบบเร่งด่วนภายใน ๕ วันทําการ 5 

(๖) ปรับช่ือเคร่ืองมือที่เป็นตัวย่อ ให้เป็นช่ือเต็มทั้งหมด พร้อมตัดช่ือย่ีห้อ และรุ่นของ6 

เครื่องมือออก 7 

  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 8 

                  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังน้ี 9 

  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า เป็นห่วงเร่ืองค่าซ่อมบํารุงของห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะค่าสารเคมี 10 

และวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแก๊ส มรีาคาสูงจะทําให้เป็นภาระของห้องปฏิบัติการกลาง เมื่อมีประกาศใช้แล้วขอให้11 

ห้องปฏิบัติการกลางเก็บข้อมูลเรื่องภาระค่าใช้จ่าย และเรือ่งรายรับที่สามารถบริหารจัดการจะได้รับจากส่วนใด 12 

เงินบริการวิชาการที่จะได้มาสมดุลต่อรายจ่ายหรือไม่ 13 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมดังน้ี  14 

๑) กรณีที่มาใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง ไม่ได้ใช้นํ้ายาแต่อย่างใด จะไม่คิดค่าบริการ แต่บาง15 

เครื่องมือที่ต้องมีการ set up เคร่ือง หรือเป็นเคร่ืองที่ต้องใช้นํ้ายาในการเตรียมเครื่อง มี16 

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงขอคิดค่าบริการในส่วนน้ี 17 

๒) เรื่องบริการการเรียนการสอน ตามท่ีรองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ เคยเสนอแนะว่า การใช้18 

บริการห้องปฏิบัติการอาจจะมีค่าธรรมเนียมซึ่งจะสามารถต้ังเป็นต้นทุนได้  19 

๓) ส่วนที่มีโครงการวิจัยฯ อาจจะต้องมีการหารือเก็บค่าธรรมเนียมใช้บริการ ให้โครงการมสี่วน20 

ช่วยสนับสนุนค่าใช้เครื่องมือ เพราะการทําโครงการจะใช้เครื่องมือตลอดต่อเน่ืองยาวนาน  21 

๔) การเพ่ิมอัตราการให้บริการวิชาการ งานบริหารเคร่ืองมือกลาง จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ22 

ต่อไป    23 

๕) ได้หารือรองอธิการบดี เรื่องการดําเนินการซ่อมบํารุง ทางรองอธิการบแจ้งว่าสามารถต้ัง24 

กรอบเป็นงบประมาณแผ่นดินได้ ทางฝ่ายวิจัยฯ จะรวบรวมกรอบวงเงินของแต่ละภาควิชา 25 

และจะหารือในที่ประชุม 26 

  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) ถ้าคิดค่า27 

บํารุงเป็นช่ัวโมง จะไม่สามารถสะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แต่ละคร้ังใช้28 

ครั้งเดียวแล้วหมดไป สามารถคิดต้นทุนแต่ละตัวอย่างได้เลยจะเหมาะสมกว่า และคิดต้นทุนง่ายกว่า  29 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า จะขอใช้ประกาศฯ ไปก่อน ซึ่งจากข้อสังเกตจะ30 

นําไปหารือหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะจัดทําประกาศเพ่ิมเติมแก้ไขอัตราให้ทราบต่อไป 31 

                   ที่ประชุมฯ รบัทราบข้อสังเกต และมมีติเห็นชอบกับร่างประกาศคณะฯ ที่นําเสนอและเห็นชอบ32 

ให้ประกาศใช้ต่อไป 33 
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   1 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 2 
 3 
 ๓.๓  พิจารณารายช่ือผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุงาน ที่สมควรได้รับเกียรติบัตร ประจําปี4 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 

   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ตามหนังสือที่ อว ๖๘/ว.๔๕๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 6 

๒๕๖๒ กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร ์พิจารณา7 

เสนอรายช่ือข้าราชการ ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะเกษียณอายุราชการหรือ8 

เกษียณอายุงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมควรได้รับเกียรติบัตร ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน 9 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุงาน ที่สมควรได้รับ10 

เกียรติบัตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๗ ราย เพ่ืองานบริหารทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการส่ง11 

ให้มหาวิทยาลยัต่อไป ดังน้ี 12 

  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. นวรัตน์  สุวรรณผ่อง ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 13 

  ๒. อาจารย์ ดร. กิติพงษ์  หาญเจริญ ภาควิชาระบาดวิทยา 14 

  ๓. รองศาสตราจารย์ดุสิต  สจุิรารัตน์ ภาควิชาระบาดวิทยา 15 

  ๔. นางอัมพร  พนม   ภาควิชาระบาดวิทยา 16 

  ๕. นางลดาวัลย์  เอ่ียมกระสนิธ์ุ  งานบริหารทั่วไป 17 

  ๖. นายเอนก  ว่านกระ   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 

    ๗. นายคํารณ  อ่อนสุดรักษ์  งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 19 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมมีติเห็นชอบให้เสนอช่ือ รายช่ือผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุ20 

งาน ที่สมควรได้รับเกียรติบัตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๗ ราย ไปยังมหาวิทยาลัย 21 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 22 
 23 
 ๓.๔  การเสนอช่ือผู้แทนเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาหวัหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 24 

   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า อาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร  ขันสาคร ได้ดํารงตําแหน่ง25 

หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ซึ่ต้ังแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ น้ัน เน่ืองด้วย อาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร             26 

ขันสาคร แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 

ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังน้ัน คณะฯ จงึต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคนใหม่แทน28 

หัวหน้าภาควิชาเดิมที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ตามความในข้อ ๑๒ วรรคสองและวรรคท้าย ของข้อบังคับ29 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามความ ในข้อ ๗ ของข้อบังคับดังกล่าว 30 

กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ประกอบด้วย 31 

  (๑)  คณบดี 32 

  (๒)  ผูแ้ทนหัวหน้าภาควิชา  จํานวน  ๑  คน 33 
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  (๓)  ผูแ้ทนกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา  จํานวน  ๑  คน 1 

  (๔)  ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน  ๑  คน 2 

  (๕)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  จํานวน  ๑  คน  3 

   ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 4 

ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์5 

ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ ซึ่งที่ประชุมได้ดําเนินการเสนอช่ือผู้แทนกรรมการประจําคณะเพ่ือเป็น6 

คณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอชื่อ 7 

๑. ผศ.ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา    เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 8 

๒. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า     เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 9 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ผู้แทน ทัง้ ๒ ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 10 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง ๒ ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 11 
 12 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 13 

 ๔.๑  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 14 

  ไม่มีเรื่องสืบเน่ือง 15 

 16 

 ๔.๒  COSHEM 17 

รองคณบดี แจง้สรุปความคืบหน้าในการดําเนินการ “โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์18 

ปลอดภัย” ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 19 

๑)  คณะฯ จัดประชุมเรื่อง work permit  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๖๕๒ เวลา ๙.๐๐ – 20 

๑๑.๐๐ น. ตามนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือหาแนวทางจัดระเบียบให้ผู้รับจ้างเข้าทํางาน21 

ในคณะฯ ต้องปฏิบัติ ทั้งพ้ืนที่ส่วนกลางและพ้ืนที่ส่วนของภาควิชา มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๓๐ คน ขอบคุณ22 

หัวหน้าภาควิชา ๓ ภาควิชา ที่เห็นความสําคัญและเข้าร่วมประชุม คือ ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาอนามัย23 

สิ่งแวดล้อม และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอบคุณ รศ.ประมุข โอศิริ ที่ริ่เริ่มผลักดัน และ        24 

คุณปิยทัศน์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศิษย์เก่าปริญญาโทของภาคอาชีวอนามัยและความ25 

ปลอดภัย ที่มาเป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยไม่ขอรับค่าวิทยากร  26 

๒) คณะฯ จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – 27 

๑๒.๐๐ น. ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน ใน28 

คณะกรรมการ COSHEM ของคณะฯ 29 

ประธานฯ แจ้งว่า ให้ทีมจัดทาํแผนฝึกซ้อมความปลอดภัยของคณะ เพ่ือให้สอดคล้องแผน BCM 30 

ของมหาวิทยาลัย จะจัดก่ีครัง้/ ปี เน้นเรื่องอะไรบ้าง แจ้งให้ที่ประชุมทราบในไลน์ 31 

รองคณบดี แจง้เพ่ิมเติมว่า สรุปกิจกรรมพบว่า ผู้นําอพยพหนีไฟบางส่วนพาเดินลงบันไดปกติ ซึ่ง32 

ตามกติกาจะต้องเดินลงทางหนีไฟ และจัดทาํป้ายบอกทางให้ชัดเจนเพ่ือให้เป็น Health Literate   33 
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๓)  คณะฯ ใช้งบประมาณจํานวน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท จากกองทุนสวัสดิการคณะฯ ดําเนินการ1 

โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและหลังคาคลุมเช่ือมระหว่างอาคาร ๑, ๒ และ ๖ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมและความ2 

ปลอดภัยในคณะฯ และเพ่ิมพ้ืนที่จัดกิจกรรมสําหรับบุคลากรและนักศึกษา เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปลายเดือน3 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน จะดําเนินการเสร็จก่อนการจัดงานวันมหิดล ๒๔ กันยายน 4 

๒๕๖๒  5 

 ๔)  ความคืบหน้าของการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคาร ๓ ให้เป็นสนามเปตอง สําหรับการ6 

ฝึกซ้อมและออกกําลังกาย วงเงินประมาณ ๖,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของโครงการฯ ตอนน้ีดําเนินการไปได้7 

ประมาณร้อยละ ๗๐ 8 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

 ๔.๓  การประชุมวิชาการนานาชาติ 51st APACPH Conference 2019 11 

  ไม่มีเรื่องสืบเน่ือง 12 

 13 

 ๔.๔  พิจารณาบุคลากรสายวิชาการลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave)  14 

  ประธานฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากมติที่ประชุมเห็นชอบให้ รศ.อรุณรักษ์ มใีย ลาไปเพ่ิมพูนความรู้15 

ทางวิชาการได้ และกลับมาถา่ยทอดเทคโนโลยีให้กับคณะฯ ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวแล้ว และได้อนุมัติให้ลาไป16 

ต่างประเทศเน่ืองจากอยู่ในช่วงเวลาที่ลาได้ 17 

  อ.กิติพงษ์ หาญเจริญ แจ้งว่า รศ.อรุณรักษ ์มีใย ไม่ได้ปรึกษาเรื่องลาไปเพ่ิมพูนความรู้ฯ แต่ที่ไป18 

ต่างประเทศเพราะเหตุผลดูสถานที่พัก 19 

  ประธานฯ แจ้งว่า เคารพการตัดสินใจของที่ประชุมฯ และบุคลากร 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 

 22 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  23 

 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 24 

๕.๑.๑ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑” โดย  25 

นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดเอกสาร26 

ประกอบการประชุม 27 

๕.๑.๒  แนวทางการจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการบูรณาการข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล 28 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

๕.๑.๓  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้า 30 

ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ31 

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 32 

เน่ืองในวันมหิดล 33 
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๕.๑.๔  ขอเชิญเสนอช่ือ “ศษิย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 1 

๒๕๖๒” ประเภทรางวัล กําหนดประเภทรางวัลเป็น ๒ ประเภท  คือ   2 

                    ๑)  ศิษย์เก่าเกียรติยศ   3 

                    ๒)  ศิษย์เก่าดีเด่น   4 

                         (๑)  ประเภทนักบริหาร  5 

                         (๒)  ประเภทนักวิชาการ 6 

                         (๓)  ประเภทการบริการวิชาการสาธารณสุขสูส่ังคม 7 

               (๔)  ประเภทการสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ด้านสาธารณสุข 8 
๕.๑.๕  มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งบทเรียนสาํคัญและมีปัญหา คือ อาจารย์ไปเจรจาเรื่องผลงานกับ9 

บริษัทด้วยตัวเอง เพราะแง่มุมทางกฎหมายมีรูปแบบ จึงทาํให้ข้อตกลงต่างๆ ไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและตัว10 

อาจารย์เอง ดังน้ัน ก่อนที่จะเสนอหัวข้อทําวิจัยใดๆ ขอให้ search หา IP ควบคู่กับ search หา literature แล้ว11 

เสนอหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือที่จะไปเจรจาอย่างเป็นทางการ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยจัดระบบใหม่ โดยทีส่ถาบัน12 

บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม iNT) , กองกฎหมาย และกองบรหิารงานวิจัย ซึ่งอยู่ระหว่างการ13 

ปรับเปลี่ยน จงึขอให้คณะทุกคณะจัดส่งบันทึกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานไปยังมหาวิทยาลัย 14 

  ๕.๑.๖ ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามร่วมมอืกับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในการร่วมพัฒนา 15 

Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ซึ่งคณะมีแนวคิดเสนอเรื่องความปลอดภัย 16 

และเรื่อง NTU ซึ่งสืบเน่ืองจากภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย17 

สิ่งแวดล้อม  มคีวามเป็นไปได้ที่จะเปิดหลักสตูรใหม่  คณะมีแนวคิดพัฒนาการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ โดยจับมือ18 

กับ WHA แนวคิดทุกหลักสูตรต้องใช้ IT และมี Entrepreneur ดังน้ันเพ่ือให้ภาควิชามีข้อมูลในการเปิดหลักสูตร19 

ตรงกัน ได้มอบหมายให้งานบริหารการศึกษาทํา Flexibility study เพ่ือดูว่า WHA จะสนับสนุนส่วนใด และ20 

ความต้องการของพ้ืนที่ 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดี 24 

  ความก้าวหน้าการปรับปรุงเมนไฟฟ้าและติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า สําหรับ ๔ อาคาร (๒, ๓, ๔, ๖) 25 

ขณะนี้งานมีความก้าวหน้า ร้อยละ ๙๕ คณะฯ ขอให้ภาควิชาที่มีสํานักงานในอาคารทั้ง ๔ แห่ง ช่วยตรวสอบ26 

ความเรียบร้อยของงาน หากพบว่ามีเน้ืองานที่ไม่ได้มาตรฐาน ขอให้แจ้งที่รองคณบดี เพ่ือที่จะได้ให้ผูร้ับจ้างได้27 

ปรับแก้ให้ถูกต้อง 28 

  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า ตอนที่มีการประเมินงานปรับปรุงสายไฟภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย29 

สิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่ในแบบ ช่างที่มาปรับปรุงได้ตัดสายไฟไป จึงขอให้มีการตรวจสอบอีกคร้ัง  30 

  ผศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ แจ้งว่า อาคาร ๒ ช้ัน ๕ ยังไม่ได้มาเก็บรายละเอียด และขาดหม้อ31 

แปลงไฟ ๑๑๐ ยังไม่ได้รับการแก้ไข  32 

                   รองคณบดี แจ้งว่าจะรับไปตรวจสอบรายละเอียดต่อไป 33 
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 ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 

 ๕.๓  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 3 

     ๕.๓.๑ รายงานผลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4 

     ก.  รายงานผลการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปี5 

งบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 6 

    คณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หลังมีการขอโอนเปลี่ยนแปลง 7 

วงเงินทั้งสิ้น ๓๒๖,๑๖๙,๓๔๗.๓๐ บาท จําแนกเป็น เงินงบฯ แผ่นดิน = ๑๙๘,๘๒๔,๗๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 8 

๖๐.๙๖ และเงินงบฯ รายได้ส่วนงาน = ๑๒๗,๓๔๔,๖๒๗.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๔ ซึ่งมีผลการใช้9 

จ่ายเงินจริงต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒๔๘,๑๘๐,๗๐๑.๐๘ บาท คิดเป็น10 

ร้อยละ ๗๖.๐๙ วงเงินงบประมาณคงเหลือสําหรับการใช้จ่าย (๑๙ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จํานวน 11 

๗๗,๙๘๘,๖๔๖.๒๒ บาท คดิเป็นร้อยละ ๒๓.๙๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

   ข.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑๒13 

ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒   ประกอบด้วย 14 

ผลผลิต :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   15 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต เชิงปริมาณ :   จํานวนนักศึกษาคงอยู่   16 

ผลผลิต :  ผลงานการให้บริการวิชาการ   17 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต    ผลงานการให้บริการวิชาการ    18 

       รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 19 

  ๕.๓.๒  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน 20 

(Performance Agreement) ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 21 

   ก. ขอเลื่อนกําหนดการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-22 

Visit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา 23 

๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. 24 

  ข.  ส่งข้อมลูจดัทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) 25 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เฉพาะส่วนที่ ๒ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

   ๕.๓.๓  งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง  27 

  ผลการประเมนิคุณภาพคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓ และพฤหัสบดีที่ ๔ 28 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี ผลการดําเนินงานปี ๒๕๖๒ กระบวนการได้เท่ากับปี ๒๕๖๑ คือ คะแนนในส่วนของ29 

กระบวนการอยู่ในแถบคะแนนที่ ๒ (๑๕๑ – ๒๐๐) ระดับพัฒนาการตามการจัดลําดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 30 

2B (คะแนน ๑๕๑ – ๑๗๕) ซึง่แสดงว่า คณะฯแสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิผล31 

ตอบสนองต่อข้อกําหนดพ้ืนฐานของเกณฑ์ แต่มีพ้ืนที ่(กระบวนการ) หรือบางหน่วยงานที่เริ่มมีการนําแนวทาง32 

ไปถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ องค์กรมีการพัฒนาทิศทางการปรับปรุงทั่วไปเป็นแบบต้ังรับปัญหา 33 
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   ในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ ๑ (๐ – ๑๒๕) เทา่กับปี ๒๕๖๑ แต่ระดับพัฒนาการ1 

ตามจัดลําดับ MU’s Dee น้อยกว่าปี ๒๕๖๑ จาก 1A (คะแนน ๑๐๑ – ๑๒๕) เป็น 1A – (คะแนน ๘๑ – ๑๐๐)  2 

แสดงว่า คณะฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานอยู่บ้างสําหรับบางพ้ืนที่ (กระบวนการ) ที่ตอบสนองต่อ3 

ข้อกําหนดพ้ืนฐานของเกณฑ์ แต่โดยทั่วไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รายละเอียด4 

เอกสารประกอบการประชุม   5 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx คณะฯ ทําไม่ครบและยัง6 

ขาดการ PDCA ให้เป็นระบบ ขาดการเรียนรู้และนําไปสูก่ารปฏิบัติจนเกิดความรู้แบบ implicit ที่จะจัดการ7 

ความรู้ ได้ถอดบทเรียนแล้วจะส่งให้หัวหน้าภาควิชาฯ ที่สาํคัญคือโครงสร้างองค์กรกับการนําองค์กร จําเป็นที่8 

จะต้องเกาะเกี่ยวเน่ืองกัน เพ่ือให้นโยบายไปถึงหัวหน้าภาควิชา และจะสื่อสารอย่างไร และวิธีใดให้ได้ผล เพ่ือให้9 

กลยุทธ์บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและคณะ บริหารอย่างไรให้เกิด CQI แล้วในผลติภัณฑ์ของภาควิชา มี10 

หลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการ และบริหารภาควิชาเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน คณะฯ จะเดินหน้าเปลี่ยนการ11 

ทํางานโดยใช้ EdPEx กับทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานจะต้องเขียนทุกบทให้ได้ ทุกหน่วยงานจะต้องมี KPI ชัดเจน 12 

อย่างน้อย ๑ ตัว คณบดีจะพบทุกหน่วยงาน / งาน จะเสรจ็สิ้นเดือนสิงหาคม หลังจากน้ันขอความร่วมมือพบ13 

ภาควิชาต่อไป และมุ่งผู้ทีท่ํางานตํ่ากว่า ๕ ปี  14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรักษาการรองคณบดีฝา่ยคณุภาพการศึกษา 17 

 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจง้เรื่องแจ้งเพ่ือทราบแทน ดังน้ี 18 

   ๕.๔.๑  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (วันที่ ๓  19 

กรกฎาคม ๒๕๖๒) 20 

ที่ประชุมมีมติให้ปรับเกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับการสําเร็จการศึกษา โดยระดับปริญญาโท/ 21 

ป.บัณฑิต/ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใช้คะแนน IELTS ๕.๐ หรือ TOFEL-IBT ๖๔ หรือ MU GRAD Plus (MU GRAD 22 

Test+speaking) ๗๐ ระดับปริญญาเอกใช้คะแนน IELTS ๖.๐ ส่วนคะแนน TOFEL-IBT และ MU GRAD Plus 23 

(MU GRAD Test+speaking) จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง (ทัง้น้ี MU GRAD Plus ต้องมีคะแนน writing ๑๐ 24 

คะแนนขึ้นไป) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นเกณฑ์ขั้นตํ่าสําหรับทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ 25 

     ๕.๔.๒  การบันทึกข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร26 

ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) 27 

๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๒  หลักสูตร  28 

   บันทึกแล้วเสร็จ    จํานวน  ๒ หลกัสูตร 29 

  ๒) หลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๑๓ หลักสูตร  30 

   บันทึกแล้วแลว้เสร็จ  จํานวน  ๙ หลกัสูตร 31 

   อยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน  ๔ หลกัสูตร  32 

  ๓) หลักสูตรระดับปริญญาเอก   จํานวน  ๕  หลักสูตร  33 
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   บันทึกแล้วแลว้เสร็จ  จํานวน  ๒ หลกัสูตร 1 

   อยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน  ๓ หลกัสูตร  2 
ลําดบั ช่ือหลักสูตร ประเภท การจัดการ การดําเนินงาน หมายเหต ุ

ไทย นานาชาต ิ ปกต ิ พิเศษ แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ 

ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๒ หลักสูตร 

๑ วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๔-ก.ค.-๖๒ 

๒ วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑๐-มิ.ย.-๖๒ 

 
รวม ๒ 

 
๒ 

 
๒ 

  
ระดับปริญญาโท   จํานวน ๑๓  หลักสตูร  

๑ วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิต ิ ๑  ๑ ๑ ๑  ๑-พ.ค.-๖๒ 
๒ วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสขุภาพ    ๑   ๑  ๑-พ.ค.-๖๒ 
๓ วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม  ๑  ๑ ๑  ๑ บันทึกข้อมลู

ส่วนท่ี ๒ 
๔ วท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๑  ๑ ๑ ๑  ๑๐-มิ.ย.-๖๒ 
๕ วท.ม. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๑  ๑ ๑ ๑  ๑๐-มิ.ย.-๖๒ 
๖ วท.ม. สาขาวิชาสขุศึกษาและส่งเสรมิสุขภาพ ๑  ๑ ๑ ๑  ๒๘-มิ.ย.-๖๒ 
๗ วท.ม. สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาดฯ

ทางสาธารณสุข  
๑  ๑ ๑ ๑  ๑๑-มิ.ย.-๖๒ 

๘ วท.ม. (สศ) ๓ วิชาเอก  (CH, NU, FH) ๑  ๑ ๑  ๑ บันทึกข้อมลู
ส่วนท่ี ๒ 

๙ ส.ม.  ๑  ๑ ๑  ๑ บันทึกข้อมลู
ส่วนท่ี ๒ 

๑๐ ส.ม. (นานาชาติ)  ๑    ๑ บันทึกข้อมลู
ส่วนท่ี ๒ 

๑๑ พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๑  ๑ ๑ ๑  ๕-เม.ย.-๖๒ 
๑๒ พย.ม.  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิอาชีวอนามัย ๑  ๑ ๑ ๑  ๑๕-ก.ค.-๖๒ 

๑๓ วท.ม. สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข   ๑  ๑ ๑ ๑  ๒๖-มี.ค.-๖๒ 

 
รวม ๑๑ ๒ ๑๑ ๑๑ ๙ ๔ 

 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน ๕ หลักสูตร  (หลักสูตรนานาชาติ)  

๑ ปร.ด. สาขาวิชาจลุชีววิทยาสาธารณสุข  
 

๑ 
   

๑ 
บันทึกข้อมลู
ส่วนท่ี ๒ 

๒ ปร.ด. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
 

๑ 
   

๑ 
บันทึกข้อมลู
ส่วนท่ี ๒ 

๓ ส.ด.  
 

๑ 
  

๑ 
 

๒๑-พ.ค.-๖๒ 

๔ ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม  
 

๑ 
   

๑ 
บันทึกข้อมลู
ส่วนท่ี ๒ 

๕ ปร.ด. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
 

๑ 
  

๑ 
 

๙-เม.ย.-๖๒ 
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รวม 

 
๕ 

  
๒ ๓ 

 
รวมทั้งสิ้น ๑๓ ๘ 

 1 
       ๕.๔.๓  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 2 

รายงานความก้าวหน้าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของคณะสาธารณสุข3 

ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วยการตรวจ ๓ ระดับ คือ 4 

๑) ระดับภายในส่วนงาน (คณะสาธารณสุขศาสตร์) ม ี๑๓ หลักสูตร ดําเนินการตรวจประเมิน5 

แล้วเสร็จ ๑๐ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๗๘ 6 

๒) ระดับมหาวิทยาลัย มี ๔ หลักสูตร ดําเนินการตรวจประเมินแล้วเสร็จทั้ง ๔ หลักสูตร (แบบ 7 

๒.๐  วท.ม.(สศ), วท.ม. (สุขศึกษาฯ) แบบ ๓.๐ ส.ด., วท.บ.(อาชีวอนามัยฯ) )คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 8 

๓) ระดับ ASEAN มี ๑ หลักสูตร (ส.ม. นานาชาติ) ยังไม่ได้ตรวจประเมิน เน่ืองจากกําหนดการ9 

ตรวจประเมินในวันที่ ๑๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒   10 

หมายเหตุ : แบบ ๒.๐ เป็นการตรวจจากเอกสาร มคอ. ๒-๗ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  ใช้เวลาการตรวจ11 

ประเมินฯ ๑ วัน  แบบ ๓.๐ เป็นการตรวจจากรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN QA ใช้เวลาการ12 

ตรวจประเมินฯ ๒ วัน  (ข้อมลู ณ วันที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 13 

   ๕.๔.๔  จํานวนนักศึกษารับเข้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 14 

-  หลักสูตรปรญิญาเอกเปิดรับนักศึกษา จํานวน ๔ หลักสตูร (จาก ๕ หลักสูตร) มีนักศึกษาเข้า15 

ศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔ คน จากจํานวนที่คาดว่าจะรับทั้งหมด ๒๐ คน (หลักสูตรละ ๕ คน)   16 

    - หลักสูตรปรญิญาโทเปิดรับนักศึกษา จํานวน ๑๒ หลักสตูร (จาก ๑๓ หลักสูตร) มีนักศึกษา17 

เข้าศึกษา รวมทั้งสิ้น ๙๘ คน จากจํานวนที่คาดว่าจะรับทั้งหมด ๒๒๗ คน รายละเอียดเอกสารประกอบการ18 

ประชุม 19 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 

๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 

๕.๕.๑  สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 23 
หลักสูตร 
วท.บ. 

ป ี๑ (๖๒) ป ี๒ ป ี๓ ป ี๔ ตกค้าง รวม หมายเหตุ 
รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓ รอบ ๔ รวม (๖๑) ๖๐) (๕๙)  

PH ๗ ๓๒ ๑๗ ๘๙ ๑๔๕ ๑๒๖ ๑๑๐ ๑๒๖ ๑* ๕๐๘ (๕๘) จํานวน ๑ คน*  
นายภาณุภัทร คงวราคม 
สาขาวิชาเอก HE 

OH ๑ ๒ ๑๑ ๗๑ ๘๕ ๔๔ ๖๓ ๖๐ ๒* ๒๕๔ จํานวน ๒ คน*  
(๕๖) น.ส.ฐิตารีย์ พรบุญบานเย็น 
(๕๘) น.ส.กรองกาญจน์ มวยม่ัน 

รวม ๘ ๓๔ ๒๘ ๑๖๐ ๒๓๐ ๑๗๐ ๑๗๓ ๑๘๖ ๓ ๗๖๒  
  ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 24 
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 เดือน มิ.ย.๖๒  PH ชั้นปี ๒  มีจํานวน ๑๓๑ คน ลาออก ๕ คน คงเหลือ ๑๒๖ คน 1 

 เดือน มิ.ย.๖๒ OH ชั้นปี ๒ มีจํานวน ๔๔ คน 2 

๕.๕.๒  รายงานมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ (รหัส ๖๑XXXXX) และช้ันปีที่ ๓ 3 

(รหัส ๖๐XXXXX)  ประจําปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 4 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับ5 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง6 

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีข้อกําหนดที่สําคัญดังต่อไปน้ี นักศึกษาต้องมี7 

ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ดังน้ี 8 

- MU-ELT  ต้ังแต่ ๘๔ คะแนนขึ้นไป หรือ 9 

- TOEIC   ต้ังแต่ ๖๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ 10 

- TOEFL IBT  ต้ังแต่ ๖๔ คะแนนขึ้นไป หรือ 11 

- IELTS   ต้ังแต่ ๕.๐ คะแนนขึ้นไป 12 

คณะศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (MU-13 

ELT) ปีละ ๔ รอบ และผลการสอบของนักศึกษาปริญญาตรีของคณะฯจนถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๒ มผีลดังน้ี 14 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๖๑XXXXX) มหาวิทยาลัยเปิดให้ทดสอบแล้วจํานวน ๒ คร้ัง  15 

หลักสูตร จํานวน จํานวนนักศึกษา ร้อยละ นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 
วท.บ. นักศึกษา ที่เคยเข้าทดสอบ MU-ELT เข้าสอบ จํานวน ร้อยละของ 

ที่เข้าสอบ 
ร้อยละของ 
นศ.ทั้งหมด 

PH ๑๓๙ ๓๑ ๒๒.๓ ๑ ๓.๒ ๐.๗ 
OH ๔๗ ๑๖ ๓๔.๐ ๒ ๑๒.๕ ๔.๓ 

 16 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๖๐XXXXX) มหาวิทยาลัยเปิดให้ทดสอบแล้วจํานวน ๕ คร้ัง 17 

หลักสูตร จํานวน จํานวนนักศึกษา ร้อยละ นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 
วท.บ. นักศึกษา ที่เคยเข้าทดสอบ MU-ELT เข้าสอบ จํานวน 

 
ร้อยละของ 
ที่เข้าสอบ 

ร้อยละของ 
นศ.ทั้งหมด 

PH ๑๑๐ ๙๙ ๙๐.๐ ๔ ๔.๐ ๓.๖ 
OH ๖๓ ๕๖ ๘๘.๙ ๑๑ ๑๙.๖ ๑๗.๕ 

ข้อมูลการประกาศผลสอบครั้งท่ี ๒ ประจําปีพ.ศ.๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 18 
 19 
๕.๕.๓  นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ 20 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๗ ราย ดังน้ี 21 

๑) นักศึกษาช้ันปีที่ ๓ ได้รับทุน จํานวน ๔ ราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ Sichuan University 22 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๑ สัปดาห์ ได้รับทุนแบบเหมา23 

จ่าย จํานวนทุนละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 24 
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ช่ือ รหัส สาขาวิชาเอก 
นายณัฐพล วิสวุงษ์ ๕๙๐๘๑๕๓ PHSP/B สุขศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ 
นางสาวกฤษณ์วรท จันทร์ศร ี ๕๙๐๘๐๐๔ PHSP/B 
นางสาวสันหทัย ฤทธิบุตร ๕๙๐๘๐๘๔ PHSP/B วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
นางสาวชัญญา ไกรเวด ๕๙๐๘๐๑๘ PHSP/B 

หมายเหตุ : ตามเลขบันทึกที ่อว๗๘.๑๔/๐๑๗๔๖ งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์       1 

ขอแจ้งขยายวันเดินทางเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากเดิมคือ ๒๙ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นระหว่าง2 

วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  3 

๒) นักศึกษาช้ันปีที่ ๓ ได้รับทุน จํานวน ๓ ราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ Taipei Medical University 4 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๒ สปัดาห์ ได้รับทุนแบบเหมา5 

จ่าย จํานวนทุนละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ดังน้ี  6 

ช่ือ รหัส ภาควิชา 
นางสาวณัฐกานต์  ชะวิวัฒน์ ๕๙๐๘๑๑๗ PHSP/B อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
นางสาวปานกมล  ถึงท่าดี ๕๙๐๘๑๒๕ PHSP/B 
นางสาวอินทิรา    ชัยนะดา ๕๙๐๘๑๓๘ PHSP/B 

 7 
๕.๕.๔  แจ้งระเบียบการใช้ห้องพักนักศึกษา (Student Lounge) ณ อาคารจรัส ยามะรัต ๔ ช้ัน ๓ 8 

สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ในเวลาเวลราชการ และวันหยุดราชการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

๕.๕.๕ กําหนดการฝึกอบรมความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนสิงหาคม 10 
วันท่ี / เวลา หัวข้อ สถานท่ี โครงการ 
๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

“การฝึกอบรมโปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม EndNote รุ่นท่ี ๑” 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
๗๔๐๔ 

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
ด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

“ถ่ายทํา ตัดต่อวีดีโอ ด้วยมือถือ” ฝึกอบรมการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ 
SPOC/MOOCs 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin 

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
ด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โดย ทีมวิทยากร จากงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการอบรมต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาสามารถนําไปพัฒนารายวิชาออนไลน์ต่อไป 
รอกําหนดวันท่ีแน่นอน
จากวันว่างนักศึกษา 

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ประจําห้องเรียน 

ห้อง ๗๔๐๔ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
ด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 11 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 

 ๕.๖  เรื่องแจง้เพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 14 

 ๕.๖.๑  ความก้าวหน้าในกระบวนการการเสนอโครงการขอเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ดังน้ี 15 
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๑) พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  1 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป 2 

    ๒) ตาม พ.ร.บ.ฯ กําหนดให้ “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ3 

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)” ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น “สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย4 

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)” และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น 5 

“สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” ต้ังแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 

เป็นต้นมา   7 

    ๓) สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีหนังสือแจ้ง8 

ปลัดกระทรวง อว. ให้ทราบว่า พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดตกรรมแห่งชาติ 9 

พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป กําหนดให้ 10 

สกสว. มีอํานาจและหน้าทีใ่นการกล่ันกรองคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และ11 

จัดทําคําของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้หน่วยงานในระดับกรมใน12 

สังกัดของกระทรวง อว. มอบหมายผู้รับผดิชอบในการประสานงานหน่วยงานสําหรับการย่ืนคําของบประมาณ 13 

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๖๔ โดยให้แจ้งข้อมลูหัวหน้าหน่วยงานระดับกรม ๑ ท่าน 14 

และผู้ประสานงานหน่วยงานไม่เกิน ๓ ท่าน ไปยัง สกสว. ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเข้าลงทะเบียน15 

ระหว่าง ๑๕ –๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือขอเปิดสิทธ์ิในการกรอกข้อมูลในระบบคําของบประมาณต่อไป   16 

    ๔) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทาง สอวช. และ สกสว. ได้จัดประชุมระดมสมองของ17 

ผู้ทรงคุณวุฒิรายสาขาจากภาคส่วนต่างๆ นํามาร่างแผน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 18 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ววน. ของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้อง19 

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับบที่ ๑๒ 20 

รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศและนโยบายสําคัญ และอ้างอิงร่างแผนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี โดยปรับ21 

รายสาขาให้คมชัดขึ้น โดยแผน ด้าน ววน. ที่ยกร่างขึ้น ประกอบด้วย ๔ มิติ ได้แก่ มิติกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ มิติ22 

ประเด็น มิติหน่วยงาน และมิติเวลา ซึ่งจะต้องนําเสนอขอความเห็นชอบจากสภานโยบายฯ  23 

     ๕) ก่อนที่จะนําร่างแผน ด้าน ววน. เสนอสภานโยบายฯ ทาง สกสว. ร่วมกับ สอวช. จดัให้มี24 

การประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงาน ในวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อิมแพค เมอืงทองธานี (ผู้เข้าประชุม25 

ประมาณ ๑,๒๐๐ คน) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

     ๕.๖.๒  การจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ และสาย27 

สนับสนุน วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมพิทยา จารุพูนผล ช้ัน ๕ 28 

อาคารเทพนม เมืองแมน เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๐๐ คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๐๓ คน 29 

แบ่งเป็นสายวิชาการ จํานวน ๕๖ คน และสายสนับสนุน จํานวน ๔๗ คน ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ จํานวน 30 

๑๐,๒๑๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมืน่สองร้อยสิบบาทถ้วน) และผูเ้ข้าร่วมอบรมฯ มีความพึงพอใจในภาพรวมของการ31 

เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับ ๔.๕๔ (คะแนนเต็ม ๕) 32 
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๕.๖.๓  การจัดโครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที ่๓ เรื่อง “Writing 1 

Systematics Review for Publication” เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๘ คน 2 

ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ จํานวน ๕,๖๙๒.๕๐ บาท (ห้าพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และผู้เข้าร่วม3 

กิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับ ๔.๗๕ (คะแนนเต็ม ๕)  4 

๕.๖.๔ การจัดโครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที ่๔ เรื่อง “Statistical 5 

method for meta-analysis” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาํนวน ๔๒ คน 6 

ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ จํานวน ๓,๓๔๕.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยสี่สบิห้าบาทถ้วน) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  7 

มีความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับ ๔.๗๑ (คะแนนเต็ม ๕)  8 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

๕.๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการคลังและกิจการสังคม   11 

๕.๗.๑ ความเคลื่อนไหวงบการเงิน ระหว่าง ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายได้ตํ่ากว่า12 

ค่าใช้จ่ายสุทธิ ๒,๑๑๙,๒๙๔.๒๗ บาท  และแจ้งวันปิดระบบการเงินและระบบพัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 13 

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการส่งแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุภายใน/ ใบเบิกซื้อ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 14 

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง และส่งหลกัฐานโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ วันที่ ๑ ตุลาคม 15 

๒๕๖๒ ดําเนินการระบบการเงินและระบบพัสดุตามปกติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 16 

๕.๗.๒  สรุปและรายงานผลความก้าวหน้างบลงทุน ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผลการ17 

ดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน ๒๖ รายการ (ร้อยละ ๘๓.๙) มี ๕ รายการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ รายละเอียด18 

เอกสารประกอบการประชุม 19 

๕.๗.๓ การบริการและจัดหาผลประโยชน์จากการใช้อาคาร สถานที ่และพ้ืนที่ใช้สอย 20 

การให้ใช้พ้ืนที่ (สินทรัพย์) ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะฯ ได้อนุมัติให้ ผศ.สุวิมล      21 

กาญจนสุธา อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เช่าพ้ืนที่ห้อง ๑๙๐๖/๑๒ ขนาด ๑๐ 22 

ตารางเมตร ช้ัน ๙ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร ๑) เพ่ือใช้เป็นห้องสํานักงานโครงการการศึกษาวิจัยการ23 

ผลิตกรดซักซินิกจากเหง้ามันสําปะหลังและโครงการการศึกษาวิจัย การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักรว่มกาก24 

ตะกอนดีแคนเตอร์ และกลีเซอรอลดิบในถังหมักระดับสาธิต ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ 25 

กรกฎาคม๒๕๖๓  (๑ ปี) โดยคิดอัตราค่าบํารุงการใช้พ้ืนที่ในอัตราเดือนละ ๓,๘๕๐.- บาท  26 

๕.๗.๔ โครงการ University Social Engagement  27 

   ตามท่ีภาควิชาได้จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 28 

๒๕๖๒ รวมทั้งหมด ๔๕ โครงการ และภาควิชาได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฯ  ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวม29 

ทั้งหมด ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๒ เพ่ิมจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๖ โครงการ จําแนกเป็น  30 

ผ่านการคัดกรอง ๓ ด้าน ๒๒ โครงการ รอการแก้ไข ๙ โครงการ  รอผลการคัดกรอง ๖ โครงการ และยังไม่ได้31 

บันทึกในระบบ ๕ ภาควิชา  32 
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       ขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขข้อมลูโครงการในระบบ Social Engagement ตาม1 

ข้อเสนอแนะ รวมทั้งพิจารณาทบทวน/แก้ไข/เพ่ิมเติมโครงการใหม่เพ่ือให้ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2 

เกณฑ์ ๔ ด้าน คือ (๑) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (๒) เปิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (๓) มีการ3 

สร้างความรู้ทางวิชาการ และ (๔) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

๕.๗.๕ ศูนย์วิจยัและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  5 

  ๑) การพัฒนาศูนย์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะชุมชน อําเภอสูงเนิน จังหวัด6 

นครราชสีมา “ของดี วิถีเด่น คนดัง: จากราชวิถีสู่สูงเนิน และจากสูงเนินสู่ชุมชน”  7 

      - ระหว่างมกราคม - มิถนุายน ๒๕๖๒ ได้ดําเนินการตามแผน โดยใช้งบประมาณในการดําเนิน8 

โครงการไปแล้วทั้งสิ้น ๔๙,๘๗๘.๘๒ บาท 9 

      - ต้องเร่งดําเนินการในระยะถัดไป โดยมีการประชุมกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานกับพ้ืนที่10 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากทุกภาคีเครือข่าย เพ่ือ11 

ดําเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒   12 

  ๒) การพัฒนาต้นแบบบริการปฐมภูมิเพ่ือการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอําเภอสูงเนิน จังหวัด13 

นครราชสีมา รว่มกับกลุ่มกัลยาณมิตร กําหนดจัดกิจกรรมสร้างเสริมแกนนําและผู้ป่วยรอบรู้สุขภาพ ณ ศูนย์วิจัย14 

ฯ สูงเนิน พร้อมทั้งติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วย วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  15 

 ๓) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือผลักดันนโยบายพ้ืนที่ (อําเภอสูงเนิน)  16 

 หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย17 

สิ่งแวดล้อม และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เดินทางไปศูนย์วิจัยฯ สูงเนินเพ่ือออกแบบและ18 

จัดทํารายละเอียดการดําเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 19 

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 20 

  ประธานฯ แจ้งว่า หลายๆ คณะ และมลูนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ กําลังขับเคลื่อน 21 

International Professional Education รูปแบบฝึกภาคสนามจะเกี่ยวข้องกัน คือ เสนอให้สูงเนิน เป็น WHO 22 

Collaborating Center โดยจะต้องมี Project base ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ23 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มีการหารือว่าทางมูลนิธิฯ จะ24 

ต้ังการประชุมเรื่องพัฒนาสาธารณสุขศาสตรศ์ึกษา โดยพัฒนาให้เกิด IPE  25 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ26 

พระราชดําเนินนําผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ไปจังหวัดนครราชสีมา จึงได้เตรียมการกับพ้ืนที่สูงเนิน 27 

เพ่ือที่ให้พระองค์ทอดพระเนตร ซึ่งต้องมีความโดนเด่น ต้องเป็นงานแรก ให้อําเภอสูงเนินเป็นอําเภอรอบรู้28 

สุขภาพ และเรือ่งเบาหวาน จากแนวคิด“ของดี วิถีเด่น คนดัง: จากราชวิถีสู่สูงเนิน และจากสูงเนินสู่ชุมชน” 29 

และ GISDA จะเข้ามาใช้พ้ืนที่เป็นศูนย์ข้อมลูเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งได้หารือร่วมกับนายอําเภอ ซึ่ง30 

มีความแนวคิด Health Literate Faculty เรื่องข้อมูลเข้าถึงคนในระดับต่างๆ  31 

    รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งว่า หัวหน้าภาควิชาอาชืวอนามัยและความปลอดภัย และ32 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ไปดูพ้ืนที่และจะจําลองบ้านตัวอย่าง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง33 
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เกษตรกร คนทํางานด้านอุตสาหกรรม เรื่องความปลอดภัย ห้องนํ้า แปลงผัก เวทีนําเสนอของดีของชุมชน 1 

ตําบลละ ๑ แปลง และบริษทัต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาสูงเนิน 2 

    รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอแจ้งรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ เรื่อง3 

สัมมนาบุคลากรในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ระดมแรงงานไปร่วมที่สูงเนิน 4 

    นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่ศูนย์วิจัยฯ  จะ5 

เตรียมเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ การทํางานเป็นทีม จิตอาสา 6 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 
๕.๘ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยทรัพยากรบคุคลและกิจการพเิศษ 9 

 ๕.๘.๑  สัมมนาบุคลากร ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (อยู่ระหว่างประสานงาน)   10 

 ๕.๘.๒  วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ กําหนดจัดงานวันมุทิตาจิตผู้เกษยีณอายุ ปี ๒๕๖๒ 11 

   ๕.๘.๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ กําหนดจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 12 

๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๑๔.๓๐ น. 13 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 

๕.๙   เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย 16 

  ๕.๙.๑  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ เจรจาความร่วมมือกับ Dean 17 

and Executive Team ของ Hasanuddin University, Makassar, Indonesia โดยมีแนวทางสร้างความ18 

ร่วมมือ ๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ Indonesia Ministry of Health ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ  19 

บุคลากรสาธารณสุขเพ่ือเรียนต่อระดับปริญญาโท ๒) พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓) แลกเปลี่ยนบุคลากร20 

และนักศึกษา ๔) พิจารณาขยายเวลา MOU และ ๕) การอบรมระยะสั้น 21 

  ๕.๙.๒  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ เย่ียมคารวะ Rector และ 22 

Executive member ของ Alauddin Islamic States University in Makassar ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัด23 

กระทรวงศาสนา โดยทาง Alauddin ซึ่งมีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น Community Based Research และการ24 

ประเมินชุมชนโดยหลัก ABCD สนใจที่จะสง่นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกภาคสนามกับคณะฯ 25 

 ๕.๙.๓  เมื่อวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓ คนเข้าร่วม26 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนโดยเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ หลักสูตรอนามัยชุมชนและเยี่ยมชมวิทยาเขต27 

ศาลายา 28 

  ๕.๙.๔ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๗ กันยายน ๒๕๖๒ Mr. Chia-Ping Lin นักศึกษาระดับปริญญาโท 29 

จาก Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน ดําเนินการเก็บข้อมูลการวิทยานิพนธ์เรื่อง “Relationship 30 

between work stress, social support and health risk behaviors among domestic and migrant 31 

Thai workers” โดยเก็บข้อมูล ณ บรษิัทเรดิคอน จํากัด ภายใต้การควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วมของ รศ.มธุรส      32 

ทิพยมงคลกุล 33 
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  ๕.๙.๕  วันที ่๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์มธุรส ทพิยมงคลกุล เข้าร่วมประชุม 1 

The 2nd International Conference on Urban Health (2nd IC-UH) โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้รับการ2 

สนับสนุนโดย Health Polytechnic of Ministry of Health in Makassar 3 

  ๕.๙.๖  ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์จาก Faculty of Public 4 

Health, University of Health Sciences เข้ารับการอบรมหลักสูตร Hospital Management โดยภาควิชา5 

บริหารงานสาธารณสุขเป็นผูร้ับผิดชอบดําเนินการ 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

๕.๑๐  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  9 

 ๕.๑๐.๑  เร่ืองแจ้งจากสภาคณาจารย์ประจํา    10 

   ๑) รศ.จีรนันท ์แกล้วกล้า แจง้ว่า กรณีมีการข่มขู่ระหว่างอาจารย์ ซึ่งอาจจะเก่ียวกับช่ือเสียง11 

คณะ หรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น 12 

   ประธานฯ แจ้งว่า เป็นกรณีข้อร้องเรียน ๑) เรื่องความปลอดภัย ๒) ไม่พอใจมติการต่อสัญญา  13 

๓) กระบวนการที่จะดําเนินต่อไป ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิระหว่างน้ีให้หาสถานที่14 

ทํางานบริเวณ สํานักงานของหลักสูตร ส.ม. และติดกล้องวงจรปิด ซึ่งเดิมคณะฯ อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา15 

ระเบียบการใช้อาคารในคณะฯ ตามมาตรการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย 16 

 ที่ประชุมเสนอให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย  17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 

   ๒) รศ.จีรนันท ์แกล้วกล้า แจง้ว่า รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย ภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้รับการ20 

คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง สภาอาจารย์ ประจําปี ๒๕๖๒ 21 

  ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 
   ๓)  อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย แจ้งว่า รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย ได้แจง้ว่านักศึกษาภาคพิเศษ24 

เสนอขอให้ต้ังถังขยะ บริเวณอาคาร ๓ , ๔  ในวันเสาร-์อาทิตย์เพ่ิมด้วย  25 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 26 
 27 
 ๕.๑๐.๒  ประธานฯ แจ้งเรื่องแนวทางการต่อสัญญา การประเมินบุคลากร ขอให้หัวหน้าภาควิชาฯ 28 

เข้ามาหารือกันก่อน อย่าต้ังเกณฑ์เอง จะสร้างความไม่เข้าใจในเกณฑ์และตีความแตกต่างกัน ไม่เป็นมาตรฐาน29 

เดียวกัน  30 

  เกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัญหา และขอใหม้หาวิทยาลัยทบทวนเรื่องการอนุญาตให้31 

ต่อเวลา ๑ ปี เพ่ือให้ได้เงินชดเชย ๑๐ เท่า เป็นการทําร้ายองค์กร เน่ืองจากพนักงานจะออกเมื่อไรก็ได้ แต่ถ้า32 

ต้องการคนทํางานเพ่ือพัฒนาองค์กร เท่ากับการสูญเสียทรพัยากร ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับเรื่องน้ีไปทบทวน 33 

และยังมีกฎเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บรหิารหลายส่วนงานเห็นว่าไม่สามารถบริหารได้ ถา้จะให้คนที่34 
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ไม่ทํางานต่อสัญญาจนเกษียญอายุงานเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ เพราะส่วนงานไม่สามารถทาํอะไรต่อบุคลากรที่ไม่1 

ทํางานได้ การต่อสัญญา มหาวิทยาลัยต้องไวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและผู้เรียน เสนอว่าการต่อสัญญา2 

สูงสุดคือ ๕ ปี ส่วนบุคลากรใหม่ ประเมินทดลองานมีอายุงาน ๑ ปี ถ้ามผีลงานตามยุทธศาสตร์และ PA จะให้3 

ต่อสัญญางาน ๒ – ๓ ปี ตามกฎระเบียบ  4 

  จุดอ่อนของคณะ คือ คณะไม่มีกติกากลาง ในการต่อสัญญาและทําข้อตกลงท่ีชัดเจน ผู้ที่จะต่อ5 

สัญญาได้จะต้องทํางานตอบสนองยุทธศาสตร์ ไม่ใช่ผู้ทีท่ํางานประจําเท่าน้ัน ถ้าผู้ที่ทําแต่งานประจําจะต้องทํา 6 

CQI โดยคณบดีจะเซ็น PA ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาควิชา ระดับบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุคคล7 

จะต้องทํา PA และเกณฑ์ประเมินที่สอดคล้องกัน ขอความร่วมมือที่ต้องช่วยกัน การต่อสัญญาเป็นไปเพ่ือพัฒนา8 

ให้บุคคลมีผลงานด้านวิชาการและคุณธรรม (คุณธรรมนํา)  9 

 ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้มอบหมายให้ทมีบริหารฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์ 10 

ในโครงสร้างคณะ ดังน้ี 11 

ผู้รับผิดชอบ ทบทวนระบบ 
รศ. ธราดล  เกง่การพานิช 
รศ. จกัรก์ริช  หิรัญเพชรรัตน์ 
รศ. พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักดิ ์

ระบบบุคลากรและกายภาพ 
โดยให้มกีารแจง้เตือน violent ที่จะเกดิขึ้นในคณะ ขอใหจ้ัดทําร่างประกาศ 
นําเสนอ จะแจ้งไลน์คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อประกาศเป็นนโยบาย 

ผศ. ณัฐกมล  ชาญสาธิตพร 
ผศ. ทัศนีย์   ศิลาวรรณ 

ระบบงานใหม่ 

ผศ. ดวงใจ   มาลัย 
ผศ. อังสนา   บญุธรรม 

ระบบการศึกษา 

รศ. จกัรก์ริช  หิรัญเพชรรัตน์ 
ผศ. พร้อมลักษณ์   สรรพอ่ค้า 

ระบบงานวิจยั 

    12 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 

 14 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  15 

 ๖.๑  รศ.ชูเกียรติ แจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ปี ๒๕๖๐ ภาควิชาต้ัง co-adviser เป็นอาจารย์16 

จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ไม่สามารถเป็นกรรมการสอบได้ เพราะไม่ได้เป็นอาจารย์ของ17 

หลักสูตร / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จึงเกิดปัญหา  18 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้งานบริหารการศึกษาฯไปประสานกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยยกตัวอย่างกรณีน้ี 19 

  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า สอบถามกรณีที่นักศึกษาที่ยังไมจ่บการศึกษาภายใน ๒ ปี จะต้องเสีย20 

ค่าปรับเป็นค่ารักษาสภาพ ขอให้แจ้งใหท้ราบส่วนน้ี 21 

  รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า แจ้งว่า ค่าปรับเรียกว่า “ค่าขยายเวลาการศึกษา” เน่ืองจากไม่จบการศึกษา22 

ภายใน ๒ ปี ตามที่แจ้งไว้ในแผนการศึกษา มคอ.๒ ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท  23 
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  ผศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ แจ้งว่า อาจจะเป็นเรื่องขอขยายเวลาไม่ได้ตามกําหนด แต่ถ้าเวลาภายใน1 

กําหนดก่อนสิ้นเทอม ๓๐ วัน จะไม่เสียค่าขยายเวลา ซึ่งนักศึกษาที่ไม่รูจ้ะไปทําเรื่องขยายเวลาเมื่อจะ2 

ลงทะเบียนทําให้ต้องเสียค่าขยายเวลา แต่ไม่เห็นเอกสารว่าจํานวน ๔,๐๐๐ บาท จ่ายเป็นค่าอะไร จึงได้3 

สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สาขา บัณฑิตวิทยาลัย ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร ์แจ้งว่าให้ทําเรื่องขอยกเว้นค่ารักษา4 

สภาพ ส่วนจํานวน ๒,๐๐๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนเลยเวลา และได้ทําเรื่องขอยกเว้นไปแล้วแต่ยังไมท่ราบผล5 

การอนุมัติ 6 

  ผศ.สุคนธา ศิร ิแจ้งว่า ค่าขยายเวลา จํานวน ๔,๐๐๐ บาท สามารถได้รบัการยกเว้นได้ ถ้าทําใน7 

ระยะเวลา ๕ ปี หลังจาก ๕ ปี จะไม่ได้รับการยกเว้นให้  8 

  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า น่าจะมีการออกกฎระเบียบแจ้งให้หลักสูตรต่างๆ รับทราบ  9 

  ประธานฯ แจ้งว่า ได้หารือกับบัณฑิตวิทยาลัยว่าเรื่องแจ้งต่างๆ ถึงประธานหลักสูตรขอให้แจ้งให้รอง10 

คณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษาทราบด้วย 11 

  รศ.สราวุธ เทพานนท์ แจ้งว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้ต้ังเกณฑ์เพ่ือให้นักศึกษาจบการศึกษาภายใน ๒ 12 

ปี แต่บัณฑิตวิทยาลัยก็ต้ังเกณฑ์ใหมท่ําให้นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาภายใน ๒ ปีได้ เช่น ระยะเวลาการ13 

อนุมัติช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์  14 

  ประธานฯ แจ้งว่า มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ยการศึกษาฯ นัดคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้ามาช้ีแจงให้ 15 

ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ผู้ที่เก่ียวข้องของคณะได้ทราบ ซึ่งมีปัญหาจากการสื่อสารไม่ทั่วถึง เมื่อประสาน16 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้วันเวลาแล้วจะแจง้ในไลน์ผู้บริหาร การใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษเทียบระหว่าง MU – 17 

GRAD (เกณฑ์รับเข้า) และ MU-ELT (เกณฑ์จบ) มหาวิทยาลัยรับทราบและรับเรื่องแล้ว  เพ่ือให้นักศึกษาเรียน18 

ล่วงหน้า นักศึกษาระดับปริญญาตรีทีส่นใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญา19 

ตรีจะผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษหรือไม่ จะเป็นเรื่องใหญ่ของมหาวิทยาลัย   20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 
 ๖.๒  ประธานฯ แจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาของอาจารย์ที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ คณะ23 

ได้ดําเนินการแล้วและได้หารือรองอธิการบดี ทางสกอ. ได้ส่งเรื่องกลับมายังภาควิชา และแจ้งรอบที่ ๒ จะมีการ24 

เปลี่ยนความชํานาญของอาจารย์ เมื่อมีเอกสารจะสําเนาเอกสารกลับไปยังหัวหน้าภาควิชา ถ้าอาจารย์ท่านใด25 

เห็นว่ายังมีปัญหาอยู่สามารถแจ้งมายังคณบดีโดยตรงไม่ต้องผ่านหัวหน้าภาควิชา  26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 
 ๖.๓  ประธานฯ แจ้งว่าการดําเนินการจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งให้29 

คณะฯ ตรวจสอบตราสัญลักษณ์สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล 30 

แล้วดําเนินการต่อไป  31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 

 33 
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ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 1 

     2 

 3 

 4 

 5 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักด์ิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


